

Số: /CTDVTL

Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15,
HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện công văn số 4102/UBND-TH ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X. Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước báo cáo UBND tỉnh với những nội dung như sau:

1. Cử tri Hoàng Hữu Chiến, ấp Suối Bình, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú phản ánh: “ Khu vực ấp Suối Bình có hồ chứa nước và hệ thống kênh thủy lợi, tuy nhiên hệ thống kênh thủy lợi không hoạt động. Đề nghị các cơ quan chức năng vận hành hệ thống kênh mương thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước cho người dân canh tác”.

Trả lời:

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh nêu trên, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước (sau đây gọi tắt là Công ty) đã phối hợp cùng UBND xã Đồng Tiến, Ban điều hành ấp Suối Bình kiểm tra làm việc trực tiếp với cử tri Hoàng Hữu Chiến (tên thật là Hoàng Thanh Chiến).

Công trình Hồ chứa nước Suối Bình tại ấp Suối Bình xã Đồng Tiến được Sở Nông nghiệp làm Chủ đầu tư xây dựng hoàn thành bàn giao cho Công ty quản lý, khai thác từ năm 2014. Theo thiết kế, hồ có dung tích hữu ích 1,41 triệu m³ nước và hệ thống kênh tưới, gồm: Kênh chính dài 1.589 mét và 2 tuyến kênh nhánh là kênh N1 (chiều dài: 1.850 mét) và kênh N2 (chiều dài: 4.297 mét) tưới cho 200 ha đất canh tác nông nghiệp. Trong đó: 100 ha cây ăn quả và 100 ha lúa, màu.

Do nhu cầu canh tác nên người dân đã trồng các loại cây ít có nhu cầu sử dụng nước (như cao su, điều). Hiện tại những năm gần đây chỉ có khoảng 34 ha diện tích cây ăn trái và lúa được người dân đăng ký sử dụng nước tưới (Trong đó có: 03 ha lúa và 03 ha cây ăn trái nằm dọc các tuyến kênh; 28 ha cây ăn trái còn lại ở khu vực lòng hồ).

Theo báo cáo, đánh giá của địa phương việc vận hành cấp nước tại các tuyến kênh hàng năm đều đã được Công ty thực hiện đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (với lịch xả cống: 1 tuần/lần, thời gian 12 giờ/lần). Tuy nhiên, qua làm việc với cử tri Hoàng Thanh Chiến được biết gia đình có khoảng 1,5 ha đất trồng cao su từ 1 đến 2 năm tuổi có nhu cầu tưới về mùa khô (diện tích này chưa đăng ký hợp đồng sử dụng nước, nằm cuối tuyến và cách kênh N2 300 mét). Để đáp ứng nguồn nước tưới cho diện tích cao su của hộ gia

đình ông Chiến nói riêng cũng như các hộ dân thuộc khu tưới tại các tuyến kênh ấp Suối Bình nói chung, Công ty đã đề nghị UBND xã Đồng Tiến thông báo cho các hộ dân có nhu cầu sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng (ít có nhu cầu sử dụng nước, như: cao su, điều...) đăng ký, hợp đồng tưới (thông qua Trạm dịch vụ Thủy lợi Đồng Xoài- Đồng Phú) để Công ty có cơ sở xây dựng lịch cấp nước đáp ứng nhu cầu tưới của người dân.

2. Cử tri Hoàng Thị Niên và cử tri Hoàng Thị Ninh, ấp 4, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp kiến nghị: *“nước từ hồ đập thủy lợi Bù Tam dâng cao chảy vào nhà dân khi trời mưa, gây ngập úng cục bộ, làm hư hỏng tài sản, nguy cơ sạt lún gây mất an toàn cho người dân vẫn xảy ra. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục”*.

Trả lời:

Ngày 14/10/2024 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước (gọi tắt là Công ty) đã phối hợp với UBND xã Hưng Phước kiểm tra thực tế tại vị trí đất, tình hình ngập nước của gia đình cử tri Hoàng Thị Niên và Hoàng Thị Ninh. Qua kiểm tra, Công ty báo cáo như sau:

- Trường hợp đất ở của bà Hoàng Thị Ninh:

Theo phản ánh của UBND xã Hưng Phước cho biết trước (khi chưa xây dựng hồ Bù Tam) khi có mưa lớn, khu đất của hộ bà Hoàng Thị Ninh đã xảy ra tình trạng ngập nước khi trời mưa. Tuy nhiên, thời gian rút nước nhanh khoảng 3-4 giờ thì có thể đi lại được.

Qua kiểm tra thực tế thì thửa đất của bà Ninh có 02 dòng suối ở 02 bên ranh đất, độ dốc sườn đồi tại khu vực này (trồng cao su) lớn nên khi mưa lớn lượng nước tập trung đổ về các lòng suối, do không tiêu thoát kịp gây ngập cục bộ thửa đất của bà. Mặt khác, hộ bà còn đắp bờ bao ven suối để ngăn nước chắt nước đổ vào vườn nên khi lượng nước dồn về không tiêu thoát kịp, tràn bờ bao chảy trực tiếp vào vườn, nhưng khi nước rút lại không có lối thoát nên gây ngập cục bộ thửa đất.

Vì vậy, việc bà cho rằng Hồ chứa nước Bù Tam tích nước gây ngập lụt cho thửa đất của bà là không có cơ sở.

Về giải pháp: Để chống ngập nước khi trời mưa, đề nghị UBND xã Hưng Phước hướng dẫn bà Hoàng Thị Ninh tháo bỏ một số vị trí của bờ bao để thoát nước kịp thời.

- Trường hợp đất ở của bà Hoàng Thị Niên

Mực nước hồ tại thời điểm kiểm tra nước hồ đã qua tràn 10 cm (hồ đã tích đầy nước). Qua kiểm tra mực nước lòng hồ cách chân tường nhà phía sau là 2m. Cao trình mực nước lòng hồ thấp hơn nền nhà (phần tầng hầm để dụng cụ lao động) là 0,2m. Tại thời điểm kiểm tra do không xảy ra mưa lũ nên không xác định được nước hồ gây ngập úng cục bộ, làm hư hỏng tài sản của gia đình bà Niên. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho tổ rà soát được thành lập tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 8/5/2024 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Tổ

rà soát ảnh hưởng của hồ chứa nước Bù Tam. Trường hợp này tổ rà soát sẽ báo cáo UBND tỉnh và trả lời cho người dân được rõ.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Tổ rà soát của hồ chứa nước Bù Tam theo quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 8/5/2024 (Sở Nông nghiệp và PTNT) báo cáo cụ thể.

Trên đây là báo cáo của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, PGĐ Công ty;
- Lưu: VT, phòng KH-KT.

CHỦ TỊCH

Đặng Đình Thuận